

72 ปี ครูของครู...คือครูผู้ประณีต

เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือข่ายหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือข่ายหาดใหญ่ จำนวนวิทยุพร้อมกัน ณ ห้องเอนกชั้นล่าง อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ โดยมพิธีเปิดนิทรรศการ “ชีวิตและงานท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน” มีการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ส่วนในวันที่ 21 พฤษภาคม มีพิธีการเปิดอาคารภูเก็ต อาคารเรียน 8 ซึ่งเป็นอาคารล่าสุดของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยพลเอกอากาศประหยด ดิษยะศริน อาคารภูเก็ต เป็นอาคารเรียน 4 ชั้นที่มีความทันสมัย สวยงาม ร่มรื่นด้วยสวนต้นไม้ อาคารใช้เป็นประจำมากในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านบาท อาคารภูเก็ตประกอบด้วยพื้นที่ของ 2 คณะ คือ คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน



มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ฉลอง 72 ปี อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน โดยมีแขก ผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของสถาบัน ในเครือข่ายหาดใหญ่อำนวยวิทยุ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมในพิธีจำนวนมาก มีการแสดงชุดต่างๆ จำนวนมากของบุคคลากรและลูกหลานครอบครัวดิษยะศริน

แห่งความเป็นครูโดยแท้ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการปฏิบัติงาน ตลอดจนของครูอาจารย์ หรือการอบรมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆ ต่อผู้เรียนนับว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ประกอบอาชีพครูเป็นตัวอย่างที่ดี ร่มรื่นนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างดี เนื่องจากเป็นสถานที่ของการบริหารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทยุ จากจุดเริ่มต้นของการเป็นโรงเรียนเอกชนนอกชนเล็ก ๆ แต่ด้วยการบริหารที่เน้นด้านวิชาการ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง จาก

สถานประกอบการ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วเป็นคนที่มีคุณภาพ ทำให้วันนี้โรงเรียนอำนวยการวิทยุ ได้ขยายไปถึง 4 สถาบันการศึกษาที่รองรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียนหาดใหญ่ อำนวยการวิทยุ (ระดับสามัญ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยการวิทยุพาณิชย์การ (ปวช.) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยการวิทยุ บริหารธุรกิจ (ปวศ.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้)

นับได้ว่าโรงเรียนในเครือข่ายหาดใหญ่อำนวยการวิทยุ เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาและส่งเสริมให้มีการศึกษาเป็นปกติในการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริการทางวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น